

**PHỤ LỤC 6: THUYẾT MINH PHÂN BỐ KINH PHÍ MUA XE Ô TÔ NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Tên cơ quan, đơn vị	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (Triệu đồng)	Loại xe	Cơ sở đề xuất
1	Văn phòng Tỉnh ủy	1	1.300	1.300	Xe 16 chỗ	Đơn vị có nhu cầu xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ các đoàn công tác theo kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy, phục vụ các nhiệm vụ khác của Văn phòng tỉnh ủy và các đơn vị có nhu cầu. Hiện nay đơn vị đang quản lý sử dụng 01 xe ô tô 16 chỗ những đã quá cũ, không đảm bảo an toàn trong lưu thông vì vậy cần thiết phải xem xét, thay thế. Về tiêu chuẩn định mức, hiện nay đơn vị đang có 03 xe ô tô phục vụ công tác chung, theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP thì đang đề xuất số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung cho đơn vị là 04 xe, như vậy trường hợp mua bổ sung thêm 01 xe nữa mới đủ số xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Tỉnh ủy.
2	Văn phòng UBND Tỉnh	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 07 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 04 xe ô tô phục vụ công tác chung có thời gian sử dụng từ 10 năm trở lên, trong khi đó nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho 03 lãnh đạo UBND tỉnh và 04 lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh là rất lớn, bên cạnh đó cần thiết phải bố trí xe để phục vụ công tác phòng chống bão lũ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh; phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; phục vụ các đoàn giám sát, tiếp xúc cử tri; phục vụ công tác đối ngoại, tiếp khách quốc tế, đưa đón, tháp tùng đoàn trong và ngoài nước đến làm việc và các nhiệm vụ đặc thù khác. Do đó cần thiết phải thực hiện mua sắm bổ sung để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ
3	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 07 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 04 xe ô tô phục vụ công tác chung trong đó có 02 xe có thời gian sử dụng trên 10 năm, trong khi đó nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho 02 thường trực, 03 lãnh đạo văn phòng, và 4 ban hội đồng nhân dân vì vậy nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung là rất lớn, bên cạnh đó cần thiết phải bố trí xe để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; phục vụ các đoàn giám sát, tiếp xúc cử tri và các nhiệm vụ đặc thù khác. Với số lượng xe ô tô hiện có không đáp ứng được yêu cầu. Do đó cần thiết phải thực hiện mua sắm bổ sung để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ
4	Sở Tư pháp	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 03 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 02 xe ô tô phục vụ công tác chung trong đó có 01 xe có thời gian sử dụng trên đã sử dụng được 20 năm, theo quy định thì đã đủ điều kiện thanh lý từ lâu tuy nhiên, do nguồn ngân sách khó khăn nên chưa được xem xét thay thế. Với chức năng thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý, công tác hộ tịch, trên địa bàn tỉnh STP thường xuyên phải thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cần thiết xem xét mua sắm bổ sung 01 xe cho Sở Tư pháp. Sau khi mua sắm bổ sung thì Sở Tư pháp mới đủ số xe theo tiêu chuẩn, đồng thời đơn vị sẽ trình thanh lý xe ô tô đã quá cũ.

STT	Tên cơ quan, đơn vị	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (Triệu đồng)	Loại xe	Cơ sở đề xuất
5	Sở Công thương	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 03 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 01 xe ô tô phục vụ công tác chung nên rất khó khăn trong việc bố trí phương tiện cho Lãnh đạo sở tham gia các cuộc họp, triển khai các kế hoạch của Sở vì vậy cần thiết phải mua sắm bổ sung xe ô tô cho đơn vị để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao
6	Ban Quản lý các khu công nghiệp	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 02 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 01 xe ô tô phục vụ công tác chung đã quá cũ đã sử dụng được 19 năm thường xuyên hỏng hóc không đảm bảo an toàn kỹ thuật trong lưu thông nên cần thiết phải xem xét mua sắm xe ô tô để thay thế xe ô tô đang sử dụng. Sau khi mua sắm thì đơn vị vẫn đảm bảo không vượt số xe theo tiêu chuẩn định mức, đồng thời đơn vị sẽ thanh lý xe ô tô đã quá cũ để đảm bảo không tăng số biên chế của đơn vị
7	Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn	1	850	850	Xe bán tải	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 02 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 01 xe ô tô phục vụ công tác chung, tuy nhiên không đáp ứng được nhu cầu về xe ô tô phục vụ công tác chung vì vậy đơn vị có nhu cầu mua sắm bổ sung 01 xe ô tô phục vụ công tác chung là xe bán tải từ nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp của đơn vị để phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét, việc đề xuất của đơn vị là phù hợp đồng thời không làm tăng chỉ cho ngân sách
8	Huyện Ba Bể	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 08 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 04 xe ô tô phục vụ công tác chung, trong đó có 01 xe đã sử dụng được 22 năm đã đủ điều kiện thanh lý từ lâu tuy nhiên do khó khăn về phương tiện nên hiện nay đơn vị vẫn đang quản lý, sử dụng. Với số lượng xe ô tô nêu trên so với các huyện, thành phố thì đơn vị có số xe ô tô phục vụ công tác chung ít nhất trong khi đó giao thông đi lại khó khăn, vì vậy việc đề xuất mua sắm bổ sung cho đơn vị 01 xe ô tô phục vụ công tác chung là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, sau khi mua sắm đơn vị vẫn thiếu 03 xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức.
9	Huyện Ngân Sơn	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 08 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 05 xe ô tô phục vụ công tác chung, trong đó có 01 xe đã sử dụng được 19 năm đã đủ điều kiện thanh lý từ lâu tuy nhiên do khó khăn về phương tiện nên hiện nay đơn vị vẫn đang quản lý, sử dụng. Qua thực tế thì giao thông đi lại đến huyện và các xã gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy việc đề xuất mua sắm bổ sung cho đơn vị 01 xe ô tô phục vụ công tác chung là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, sau khi mua sắm đơn vị vẫn thiếu 02 xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức.

STT	Tên cơ quan, đơn vị	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (Triệu đồng)	Loại xe	Cơ sở đề xuất
10	Huyện Chợ Đồn	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 08 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 04 xe ô tô phục vụ công tác chung, trong đó có 01 xe đã sử dụng được 22 năm đã đủ điều kiện thanh lý từ lâu tuy nhiên do khó khăn về phương tiện nên hiện nay đơn vị vẫn đang quản lý, sử dụng. Qua thực tế thi giao thông đi lại đến huyện và các xã gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy việc đề xuất mua sắm bổ sung cho đơn vị 01 xe ô tô phục vụ công tác chung là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, sau khi mua sắm đơn vị vẫn thiếu 03 xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức.
11	Huyện Pác Nặm	1	1.455	1.455	Xe 2 cầu	Dự kiến tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đơn vị có tiêu chuẩn định mức là 08 xe ô tô phục vụ công tác chung. Hiện nay đơn vị đang quản lý, sử dụng 05 xe ô tô phục vụ công tác chung, trong đó có 2 xe đã đủ điều kiện thanh lý (01 xe đã sử dụng được 21 năm và 01 xe đã đi được 18 năm), tuy nhiên do khó khăn về phương tiện nên hiện nay đơn vị vẫn đang quản lý, sử dụng. Qua thực tế thi giao thông đi lại khó khăn nhất so với các huyện trong tỉnh, vì vậy việc đề xuất mua sắm bổ sung cho đơn vị 01 xe ô tô phục vụ công tác chung để bổ sung số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung nhằm đảm bảo an toàn trong lưu thông là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, sau khi mua sắm đơn vị vẫn thiếu 02 xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức, trường hợp thanh lý 02 xe đã quá cũ thì đơn vị còn thiếu 04 xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức.
12	Đoàn nghệ thuật dân tộc - Sở Văn hóa	1	850	850	Xe tải chuyên dùng (HUYNHDAI 75S, TẢI TRỌNG 3.5 TẤN, THÙNG KÍM, BÚNG NÂNG	Do nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, đơn vị cần thiết phải có xe ô tô tải chở trang phục, đạo cụ... phục vụ các chuyến lưu diễn của đoàn, Năm 2022 đơn vị đã được cấp có thẩm quyền quan tâm mua 01 xe chở diễn viên đảm bảo theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn xe chở đạo cụ là xe tải đã được trang bị từ năm 2002 đã sử dụng được 22 năm đủ điều kiện thanh lý và sắp hết niên hạn sử dụng, hiện nay xe đã quá cũ, thường xuyên bị hỏng không đảm bảo phục vụ nhiệm vụ. Vì vậy, cần thiết phải xem xét, mua mới cho đơn vị 01 xe ô tô tải chuyên dùng để giúp đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
<b>Tổng cộng</b>		<b>12</b>		<b>16.095</b>		

Số tiền bằng chữ: Mười sáu tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu đồng. Trong đó dùng nguồn ngân sách nhà nước mua 11 xe là 15,245 triệu đồng, riêng Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn dùng nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp của đơn vị mua 01 xe 850 triệu đồng